



พิธีปิดกิจกรรมจัดสัมมนาความรู้ทางกฎหมายและระบบการพิจารณาพิพากษาคดี ของศาลยุติธรรมแก่สื่อมวลชน



เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 นายอริคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมจัดสัมมนาความรู้ทางกฎหมายและระบบการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมแก่สื่อมวลชน และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชนที่ผ่านการอบรมจำนวน 58 คน โดยมีนายสีปวงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม บ.ย.ส. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

กิจกรรม “จัดสัมมนาความรู้ทางกฎหมายและระบบการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมแก่สื่อมวลชน” จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม โดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ และสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5, 19 และ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระบบการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศาลยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบการบรรยายให้ความรู้กฎหมายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพสื่อมวลชนและเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการศึกษาดูงานระบบการบริหารงานคดีและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้ารับฟังการพิจารณาในสถานการณ์จริง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

สำนักงานศาลยุติธรรม แจ้งว่า พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 24 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดมาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดำเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดของพระราชบัญญัตินี้ได้ที่ <http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF>

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับชำนาญการ

สำนักงานเจ้าพนักงานที่แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับชำนาญการ เนื่องจากมีข้อจำกัดในด้านสถานที่สอบ ดังนี้

ตำแหน่ง	กำหนดการเดิม	กำหนดการใหม่	สถานที่
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับชำนาญการพิเศษ	วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560	วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560	อาคารศาลแพ่งและสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับชำนาญการ	วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560	วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560	สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม และศาลอุทธรณ์ภาค 7



สำนักงานศาลยุติธรรมรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม และศาลอุทธรณ์ภาค 7 อาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา 600 วัน ระยะเวลาที่ดำเนินการมาแล้ว 191 วัน เหลือเวลาการดำเนินการอีก 409 วัน กำหนดเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 7 เมษายน 2561 ขณะนี้งานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 7 จำนวน 1 หลัง งานหล่อคอนกรีตพื้นและคานชั้น 3 งานก่ออิฐผนัง เดินท่อประปา ท่อระบายน้ำ และระบบดับเพลิงชั้นที่ 1 แล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 90

